

แผนระบบอาหาร โครงการตำบลบูรณาการอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 อาหารปลอดภัย

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	พื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อาหารปลอดภัย	1) การผลิต สร้างมาตรฐาน และการันตีความปลอดภัยของแหล่งผลิตอาหาร	โครงการโครงการส่งเสริมการปลูกผักครัวเรือนปลอดภัย สารพิษ	อารีย์ แก้วตุ่น	พ่วงพรมคร
		โครงการรวมกลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมี และต้นทุนการผลิต	สวนปาล์มแปลงใหญ่ ร่วม กรมส่งเสริมการเกษตร	คันธุลี
		โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยจากขยะเปียก (ขี้หมู เศษ อาหาร)	กรรมการตลาดหนองน้ำ	พุมเรียง
		โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยหมักจากใบไม้ และวัสดุพื้น ถิ่น	รพ.สต.พุมเรียง หมอдин ร.ร.วัดโพธาราม กลุ่ม คนรักสุขภาพ	พุมเรียง
		โครงการตรวจ วิเคราะห์ และวางแผนการจัดการดิน เพื่อการเพาะปลูก	เกษตรตำบล หมอдин	พุมเรียง
		โครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อส่งเสริมการเกษตร	ม.วลัยลักษณ์ รพ.สต.พุมเรียง	พุมเรียง
		โครงการอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดแมลง และศัตรูพืช ด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่น	รพ.สต.พุมเรียง เกษตรอำเภอ หมอдин	พุมเรียง
		โครงการพัฒนามาตรฐานแปลงผักปลอดภัย	รพ.สต.พุมเรียง เกษตรอำเภอ หมอдин	พุมเรียง
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแปลงผลิต อาหารปลอดภัยในชุมชน	เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำคลองยัน (นายชนก พงศ์) ร่วมกับ รพ.สต.(พีสุจิตรา)	ลุ่มน้ำคลองยัน

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	พื้นที่
		โครงการจัดตั้งกลไกติดตามแปลงผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน	เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำคลองยัน (นายชนก พงศ์) ร่วมกับ รพ.สต.(พิสุจิตรา)	ลุ่มน้ำคลองยัน
		โครงการจัดตั้งกลไกติดตามและเฝ้าระวังสารเคมีในอาหาร (แหล่งจำหน่าย)	เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำคลองยัน (นายชนก พงศ์) ร่วมกับ รพ.สต.(พิสุจิตรา)	ลุ่มน้ำคลองยัน
		โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน	นายสุริยา ร่วมกับนางสาวเกศินี	ลุ่มน้ำคลองยัน
	2) การเก็บเกี่ยว จัดเก็บ และแปรรูปที่ปลอดภัย	1) โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (ตลาดนัด)	อารีย์ แก้วต่วน	พ่วงพรมคร
		โครงการสนับสนุนอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล	กองทุนสวัสดิการชุมชน (งบฟื้นฟูโควิด)	คันธุลี
		โครงการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล น้ำลูกหม่อน/ไวน์	กองทุนสวัสดิการชุมชน	คันธุลี
		โครงการอบรมการทำข้าวเกรียบสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพร	กศน.พุมเรียง กลุ่มแม่บ้านมุสลิมพุมเรียง	พุมเรียง
		โครงการแปรรูปสัตว์น้ำชายฝั่งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ทช. กระทรวงพลังงาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านพุมเรียง	พุมเรียง
		โครงการจัดตั้งกลไกเพื่อรวบรวมและจำหน่ายผลผลิตอินทรี	เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำคลองยัน (นายชนก พงศ์)	ลุ่มน้ำคลองยัน
		โครงการการทำที่ตากสมุนไพร (ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์)	กลุ่มอสม.หมู่ที่ 2	บางไทร
	3) การบริโภคที่ปลอดภัย	โครงการอบรมให้ความรู้พฤติกรรมบริโภคทุกวัย	รพ.สต.คันธุลี	คันธุลี
		โครงการตรวจสอบสารปนเปื้อนจากอาหารในตลาด	รพ.สต.พุมเรียง	พุมเรียง

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	พื้นที่
		โครงการตรวจสอบสารเคมีในเลือดของเกษตรกร	รพ.สต.พุมเรียง	พุมเรียง
		โครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาหารปลอดภัย	รพ.สต.พุมเรียง เกษตรอำเภอกอ อสม.	พุมเรียง
		โครงการอบรม อย.น้อย	รพ.สต.พุมเรียง สถานศึกษา อสม.	พุมเรียง
		โครงการการรับรองมาตรฐานผลผลิตปลอดภัย	รพ.สต.พุมเรียง เกษตรอำเภอกอ	พุมเรียง
	4) ตลาดปลอดภัย	โครงการกระจายผลผลิตชุมชนสู่ตลาดในท้องถิ่น : ตลาดหนองน้ำ วัดตุดิบท้องถิ่น เน้นสุขอนามัย ส่งเสริม การท่องเที่ยว	กรรมการตลาดหนองน้ำ	คันธุลี
		โครงการตลาดกินรู้อาก (ตลาด อบต.คันธุลี) ตรวจสอบ สารอาหารปนเปื้อน ตรวจสอบที่มาของสินค้า (อบต. คันธุลี)	อบต.คันธุลี	คันธุลี
		โครงการผลักดันตลาดร่มโพธิ์ วัดคันธุลี	สภาองค์กรชุมชนตำบลคันธุลี และ วัดคันธุลี	คันธุลี
	5) ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมบริโภค ปลอดภัย	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมบริโภค ปลอดภัย	รพ.สต.(พีสุจิตรา)	ลุ่มน้ำคลองยัน